

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554		<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน
		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ : 3.1.2 ระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายดำรงชัย พุ่มสงวน ผอ.สำนักตรวจราชการและเรื่องราวจังหวัด สบ. 2. นางสาวปรียานุช เจริญผล ผอ.ส่วนตรวจราชการ สตร. 3. นายภาสวัฒน์ รอดคำดี ผอ.ส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ สตร.	ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ 2. ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ 18 เขต 3. นางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา 4. นางวรางคณา อังศุไพศาล 5. นายพีระพลธ์ สำเภา	
โทรศัพท์ : 0-2222-5850	โทรศัพท์ : 0-2222-1368 , 0-2222-5850 , 0-2221-1126	
คำอธิบาย : <ul style="list-style-type: none"> ระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หมายถึง พิจารณาจากการดำเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแต่ละเขตตรวจราชการและผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จะต้องดำเนินการเพื่อเร่งรัดติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ในแต่ละเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ และจัดทำรายงานภาพรวมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ในแต่ละเขตตรวจราชการ (กลุ่มจังหวัด) ที่มีองค์ประกอบของการรายงานครบถ้วนตามที่กำหนด และจัดทำแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง แผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ หมายถึง แผนการตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง การบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ซึ่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันจัดทำ 		
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :		
ระดับคะแนน	รายละเอียดการดำเนินการ	
1	<p>1. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย วางระบบในการติดตามประเมินผล โดยได้ร่วมกันกำหนดระบบการติดตามประเมินผลและระบบการประสานและรายงาน ดังนี้</p> <p>1.1 ระบบการติดตามประเมินผล</p> <p>(1) ใช้กลไกของ ผต.นร. และ ผต.มท. ในการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามฯ จะแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน รวมถึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานที่ชัดเจน เหมาะสม และเป็นไปได้</p> <p>(2) ใช้กลไกของ ก.พ.ร. ในการติดตามประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p> <p>(3) ใช้กลไกของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (ค.ต.ป.)</p> <p>1.2 ระบบการประสานและรายงาน</p> <p>(1) ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง การบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ต่อ ผต.นร. และ ผต.มท.</p>	

	<p>(2) กรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง ให้รายงานต่อ ผต.นร. และหรือ ผต.มท. เพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นกับส่วนราชการต่างๆ และนำเสนอ ก.น.จ. เพื่อทราบ หรือให้ข้อวินิจฉัยสั่งการในการแก้ไขปัญหา</p> <p>(3) กรณีเป็นปัญหาอุปสรรคที่คาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่ หรือระหว่างกระทรวงในความรับผิดชอบของรองนายกรัฐมนตรี ให้ ผต.นร. นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กคภ.) พิจารณาก่อนเสนอ ก.น.จ. เพื่อทราบ</p> <p>ทั้งนี้ รายละเอียดของระบบการติดตามประเมินผลและระบบการประสานและรายงานดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนการติดตามประเมินผลฯ แล้ว</p> <p>2. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมจัดทำแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด โดยได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกำหนดกรอบแผนการติดตามประเมินผลฯ และมอบหมายให้คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานฯ ของ สปน. และ สตร.สป. จัดทำรายละเอียด จัดทำรูปเล่ม และ สปน. และ สป.มท. ได้รับทราบแผนการติดตามประเมินผลฯ ดังกล่าวแล้ว และแจ้งให้ ผต.มท. ทุกเขตตรวจราชการทราบและใช้เป็นแผนในการติดตามประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ 2554 ต่อไป</p>
2	<p>ผต.มท. ทุกเขตตรวจราชการได้ออกตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ตามแผนการติดตามประเมินผลฯ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2554 และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2554 และนำข้อมูลจากการตรวจราชการฯ ไปจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากเสร็จสิ้นการตรวจติดตาม</p>
3	<p>ผต.มท. ได้จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ รอบ 6 เดือน (ครั้งที่ 1) และรอบ 12 เดือน (ครั้งที่ 2) จาก 75 จังหวัด และ 18 เขตตรวจราชการ ซึ่งจัดทำแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ สปน. กำหนด (ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดการตรวจติดตาม)</p>
4	<p>ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำรายงานภาพรวมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ รอบ 6 เดือน จาก 75 จังหวัด และ 18 เขตตรวจราชการ ซึ่งจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานรอบที่ 1 ส่งไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ตามเวลาที่ สปน. กำหนดเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายงานรอบที่ 2 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานภาพรวม ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2554 (เป็นไปตามแผนติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนด)</p>
5	<p>ผู้ตรวจผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้ง การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในรอบที่ 1 ที่ ก.น.จ. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ ๑๐๐ แล้ว (จำนวน 1 ข้อ) สำหรับข้อเสนอแนะรอบที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะส่งให้ สปน. เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2554 เพื่อให้ สปน. นำเสนอต่อที่ประชุม ก.น.จ. ต่อไป (เป็นไปตามแผนติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนด)</p>
<p>เงื่อนไข : รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่มีองค์ประกอบของรายงานครบถ้วนตามที่กำหนดและจัดทำแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เสนอ กคภ. และ ก.น.จ. ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง <u>ภายในเดือนธันวาคม 2554</u></p>	

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
- ระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	4	ขั้นตอนที่ 5	5	0.2000

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

1. ร่วมประชุมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ เดือนธันวาคม 2553 และมกราคม 2554
2. มอบหมายคณะทำงานสนับสนุนตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จัดทำรายละเอียดตามกรอบแนวทางของแผนติดตามประเมินผลฯ ตามที่ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ สปน.
3. สปน. จัดทำรูปแบบแผนและส่งให้ สป.มท. เพื่อแจ้ง ผต.มท. ใช้เป็นแผนในการติดตามประเมินผล
4. ผต.มท. ออกตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2554 โดย สตร.สป. ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอเป็นแผนการตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2554 และเดือนสิงหาคม - กันยายน 2554 และประสานการตรวจราชการกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (หน่วยรับตรวจ) เพื่อจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานและรับการตรวจติดตามในพื้นที่
5. ผต.มท. มีการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสอบทานข้อมูลจากระบบการรายงาน E - Reporting ของ สปจ.สป. และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
6. นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจติดตามฯ มาวิเคราะห์และเตรียมจัดทำรายงานรายเขต (18 กลุ่มจังหวัด)
7. นำรายงานรายเขต มาจัดทำเป็นรายงานภาพรวม เพื่อเสนอต่อ สปน. และ ก.น.จ. ต่อไป

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

1. กระทรวงมหาดไทยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จำนวน 12 คน และเป็นผู้มีประสบการณ์ มีองค์ความรู้ได้เคยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและอำเภอ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงมีความรู้ความสามารถ จึงมีความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการตรวจราชการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำหนดนโยบายและช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค มีหน้าที่บังคับบัญชาและกำกับดูแลหน่วยงานในภูมิภาค และมีการบริหารราชการแบบบูรณาการไปยังทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชน องค์กรต่างๆ จึงมีหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่ครอบคลุม จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การบริหารงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถตอบสนอง ต่อวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และความต้องการของประชาชน
3. การตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ เป็นการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 34 แห่ง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีการกำหนดแนวทาง วิธีการ ไว้อย่างชัดเจน ทำให้การติดตามประเมินผลสามารถสะท้อนการดำเนินงานในการวางแผน การจัดทำแผน การนำข้อเสนอหรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไปดำเนินการ การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาต่างๆ และการบูรณาการการจัดทำแผน/โครงการของหน่วยงานในจังหวัดได้อย่างชัดเจน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

-

หลักฐานอ้างอิง :

1. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งการประชุมพิจารณาจัดทำแผนติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามหนังสือที่ นร 0110/(สผต.) 164 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
2. คำสั่ง สตร.สป. ที่ 86/2552 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ

ของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

3. หนังสือ สตร.สป. ที่ มท 0205.1/ว 1221 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 เรื่องแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (เวียนแจ้ง ผต.มท. ทุกเขต ใช้เป็นแผนในการตรวจติดตามในปีงบประมาณ 2554)

4. หนังสือ สตร.สป. ที่ มท 0205.1/ - ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 ถึง ปมท. เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 ถึง ผต.มท. ทุกเขตตรวจราชการ ให้ดำเนินการตรวจติดตามฯ และรายงานผลการตรวจติดตามปี 2554 ครั้งที่ 1 และแจ้งเชิญ สบจ.สป. ร่วมการประชุมหารือเพื่อพิจารณาประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะเสนอต่อ ก.น.จ. ในรอบที่ 1

5. หนังสือ สตร.สป. ที่ มท 0205.1/1373 ลงวันที่ 26 เมษายน 2554 ถึง ปมท. รายงานสรุปการตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของเขตตรวจราชการ 1 – 18 และ สตร.สป. ได้จัดทำสรุปรายงานภาพรวมเสร็จแล้ว และส่งรายงานภาพรวมดังกล่าวให้ สบป. เพื่อนำเสนอ ก.น.จ. ต่อไป

6. หนังสือ ที่ มท 0205.01/4371 ลงวันที่ 26 เมษายน 2554 ถึง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งรายงานภาพรวมการติดตามการประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอ ก.น.จ. ต่อไป

7. ผต.มท. ออกตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามประเด็นการตรวจราชการในแต่ละรอบตามแผนการตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ปี 2554

8. หนังสือ สตร.สป. ที่ มท 0205.2/3157 ลงวันที่ 13 กันยายน 2554 ถึง ปมท. เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 2) เพื่อแจ้ง ผต.มท. ทุกเขตตรวจราชการ ให้ดำเนินการตรวจติดตามฯ และรายงานผลการตรวจติดตามปี 2554 ครั้งที่ 2 (มท 0205.2/ว 3887 ลงวันที่ 14 กันยายน 2554) และแจ้ง ผวจ.ทุกจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ทุกกลุ่ม ให้ดำเนินการรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนฯจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (มท 0205.2/ว 3896 ลงวันที่ 14 กันยายน 2554)